

## มอบองค์กรหลักฯวางแผนกระจายอำนาจ

นำเสนอเมื่อ : 13 มี.ค. 2560

**ปลัด ศธ. เร่งทูลองค์กรหลัก ศธ.วางแผนงานกระจายอำนาจให้ ศธภ.-ศจ.รับผิดชอบ** ซึ่ง ศธจ.และ ศธภ.จะต้องแจ้งยืนยันความพร้อมในการหาสถานที่ตั้งของสำนักงานให้รับทราบภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้

วันนี้ (13 มี.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูสภาพความพร้อมในการดำเนินงานวางแผนการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ตามประกาศ ศธ. เรื่องการจัดตั้ง ศธภ.18 ภาค พบว่า ศธภ.แต่ละแห่งมีการเตรียมความพร้อมไปได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็มี ศธภ. 6 ภาคที่ยังไม่มีสถานที่ทำงานชัดเจน ดังนั้นเพื่อรองรับอัตรากำลังคนและเนื้อหางาน เบื้องต้นอาจจะขอให้ใช้สถานที่ของศาลากลางจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปก่อน แต่ในส่วนของ ศธจ.เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า สำนักงานจะตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ส่วนเรื่องครุภัณฑ์เครื่องใช้ในสำนักงานนั้นได้ข้อสรุปว่า จะไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ แต่จะวางแผนให้ผู้ที่โอนย้ายมาใหม่มาพร้อมตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงาน เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ ยานพาหนะ ทั้งนี้ ศธจ.และ ศธภ.จะต้องแจ้งยืนยันความพร้อมในการหาสถานที่ตั้งของสำนักงานให้ตนรับทราบภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการมอบหมายภาระงานให้ ศธภ.และ ศธจ.รับผิดชอบนั้น ได้มอบหมายให้ทูลองค์กรหลักศธ.ไปเร่งคิดว่า แผนงานของแต่ละองค์กรหลักจะมีงานใดบ้างที่จะให้ ศธภ.และ ศธจ.ดำเนินการ ทั้งอำนาจการบริหารงาน การสอบวินัย หรือการอนุมัติกรอบวงเงินต่าง ๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต่อไปอำนาจการบังคับบัญชา กศน.จังหวัด จะไม่ผ่าน เลขาธิการ กศน.แล้ว แต่อำนาจจะไปอยู่ที่ ศธจ.แทน เป็นต้น โดยการกระจายอำนาจลงพื้นที่นั้น จะสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปจังหวัดเป็นฐาน อีกทั้งจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรและภาระงานจากส่วนกลางจะลดลง แต่จะไปรวมอยู่ที่ ศธภ.และ ศธจ.แทน ซึ่งถือเป็นการลดงานที่อยู่อาศัยจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตามใน ศธภ.และ ศธจ.จะมีกลุ่มศึกษานิเทศก์คอยติดตามประเมินผลการทำงาน และกลุ่มงานศึกษานิเทศก์นี้จะไม่ดูเฉพาะงานวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะดูภาพรวมการบริหารและการติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.58 น.](#)